

ด่วนที่สุด  
ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๕๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๗/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี  
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง กรม ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และเอกอัครราชทูต  
แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/ว ๑๕๓ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๗/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี  
และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและ  
กรุงเทพมหานคร

ตามที่ได้อินยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) เห็นชอบคำสั่ง  
สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๕๔๒/๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนัก  
นายกรัฐมนตรีกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร มาเพื่อทราบ  
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๗/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้  
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและ  
กรุงเทพมหานคร ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เห็นชอบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี  
ที่ ๑๑๗/๒๕๕๙ เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับ  
ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร

จึงเรียนอินยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรัช กู่ประเสริฐ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๖-๓๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๕๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th



คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่ ๑๑๗/๒๕๕๙

เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  
กำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร

โดยที่เป็นการสมควรมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์ในการประสาน ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือ และประเมินผลการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและกรุงเทพมหานครให้บังเกิดประสิทธิภาพ เรียบร้อย รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้โดยไม่มีอุปสรรคด้านกลไกการบริหารราชการ โดยสมควรใช้พื้นที่เขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหลัก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๑) และ (๔) และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๔๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และมีคำสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

๑. พื้นที่

๑.๑ รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์)  
กำกับติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ ๑๔ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่  
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

เขตตรวจราชการที่ ๑๘ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่  
จังหวัดนครราชสีมา ปัตตานี ยะลา

เขตตรวจราชการที่ ๑๙ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่  
จังหวัดสงขลา สตูล

๑.๒ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) กำกับติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ ๕ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่  
จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี

เขตตรวจราชการที่ ๖ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่  
จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี

เขตตรวจราชการที่ ๑๑ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่  
จังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

๑.๓ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ ๘ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่  
จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว

เขตตรวจราชการที่ ๙ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่  
จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

๑.๔ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) กำกับติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ ๑ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่  
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน

เขตตรวจราชการที่ ๗ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

เขตตรวจราชการที่ ๑๖ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่  
จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง

เขตตรวจราชการที่ ๑๗ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่  
จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต

และให้มีอำนาจหน้าที่กำกับติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการที่ ๑๓ ของสำนักนายกรัฐมนตรี เฉพาะพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาด้วย

๑.๕ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย) กำกับติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ ๒ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่  
จังหวัดตาก พิชณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์

เขตตรวจราชการที่ ๓ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่  
จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี

และให้มีอำนาจหน้าที่ประสานและติดตามการปฏิบัติราชการส่วนราชการทุกแห่งที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศด้วย

๑.๖ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุชัย เจริญรัตนกุล) กำกับติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ ๑๐ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่  
จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี

เขตตรวจราชการที่ ๑๒ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่  
จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่  
จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี

๑.๗ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุนันทน์ เวชชาชีวะ) กำกับติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

๑.๘ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเนวิน ชิดชอบ)

๑.๘.๑ กำกับติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังนี้

เขตตรวจราชการที่ ๔ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่  
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง

เขตตรวจราชการที่ ๑๓ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แก่  
จังหวัดชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ (ยกเว้นการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ตามความในวรรคท้ายของข้อ ๑.๔ )

๑.๘.๒ กำกับติดตามการปฏิบัติราชการและการตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี



๒. การกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและกรุงเทพมหานครตามคำสั่งนี้ หมายถึงการตรวจราชการ การขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่รายงานเหตุการณ์ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี การประสานราชการเพื่อให้เกิดการบูรณาการ การติดตามผล การเร่งรัด การให้คำแนะนำช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๓. ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ อันเนื่องจากการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการหรือพื้นที่ในความรับผิดชอบต่อนายกรัฐมนตรี ทุกสามสัปดาห์

๔. ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีประจำเขตตรวจราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นฝ่ายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อีกทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ตรวจราชการกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดที่เกี่ยวข้องเสนอข้อมูล อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้ด้วย สำหรับการกำกับการปฏิบัติราชการส่วนราชการในต่างประเทศให้ทุกกระทรวงที่มีส่วนราชการในต่างประเทศให้ความร่วมมือตามข้อนี้โดยอนุโลม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

พันตำรวจโท



(ทักษิณ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี